

SẴN SÀNG, CHUẨN BỊ, BẮT ĐẦU!

Sau đây là một số điều các em có thể làm để giúp bản thân sẵn sàng tham gia Hội Thiếu Nữ hoặc Hội Thiếu Niên. Em có thể thực hiện bốn điều trong một lần không?

 <p>Làm một thẻ đánh dấu trang cho thánh thư của các em.</p>	<p>Trò chuyện với một người nào đó mà có thể đang lo lắng về việc rời khỏi Hội Thiếu Nhi.</p>	 <p>Treo một câu thánh thư yêu thích của các em ở nhà.</p>	<p>Chia sẻ chứng ngôn của các em với một ai đó.</p>
<p>Hãy hỏi xin vị giám trợ hoặc chủ tịch chi nhánh của các em một quyển <i>Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn Đưa Ra Những Lựa Chọn</i>.</p>	 <p>Trang trí một cuốn sổ ghi chép để mang đến lớp học.</p>	<h2>Không Gian Tự Do</h2>	 <p>Viết một lá thư cảm ơn một giảng viên Hội Thiếu Nhi.</p>
 <p>Đọc các câu hỏi phỏng vấn giấy giới thiệu đi đền thờ.</p> <p><small>(Các em có thể tìm đọc ở trang 37 của tạp chí <i>Bạn Hữu</i> tháng Mười Một năm 2022.)</small></p>	<p>Hỏi một ai đó để biết cảm nhận của họ khi tham gia Hội Thiếu Niên hoặc Hội Thiếu Nữ.</p>	<p>Nhờ một người bạn cùng lớp đi với các em đến lớp học mới của mình.</p>	<p>Viết xuống điều mà các em đang mong đợi trong Hội Thiếu Nữ hoặc Hội Thiếu Niên.</p>
<p>Gặp một vị lãnh đạo của Hội Thiếu Nữ hoặc Hội Thiếu Niên.</p>	<p>Viết xuống ba điều các em muốn học trong Hội Thiếu Niên hoặc Hội Thiếu Nữ.</p>	 <p>Đọc các bài viết trong tạp chí <i>Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ</i>.</p>	 <p>Hỏi người lãnh đạo mới của các em về các sinh hoạt của lớp học. Viết các sinh hoạt lên lịch của các em!</p>

HÌNH ẢNH DO COLLEEN MADDEN MINH HỌA

CHUYỂN GIAO ĐẾN HỘI THIẾU NIÊN VÀ HỘI THIẾU NỮ

EM SẼ LÊN 12 TUỔI VÀO NĂM TỚI? SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ ĐIỀU THÚ VỊ DÀNH CHO CÁC EM!

Một Cuốn Tạp Chí Mới

Tạp chí *Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ* cũng giống như tạp chí *Bạn Hữu* nhưng dành cho Hội Thiếu Niên và Hội Thiếu Nữ! Tạp chí này chứa đựng vô vàn câu chuyện về giới trẻ trên khắp thế giới, những người noi theo Chúa Giê Su Ky Tô, cũng giống như các em vậy.

Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn

Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Trẻ: Sách Hướng Dẫn để Lựa Chọn là một cuốn sách nhỏ có thể giúp các em chọn điều đúng. Cuốn sách chứa đựng những câu hỏi và câu trả lời để giúp các em noi theo Chúa Giê Su Ky Tô và chuẩn bị cho việc đi đền thờ.



Các Sinh Hoạt Khác

Trong Hội Thiếu Nữ và Hội Thiếu Niên, các em có thể thực hiện các sinh hoạt vui cùng các bạn khác trong tiểu giáo khu hoặc chi nhánh của mình. Các em cũng có thể tiếp tục đặt mục tiêu cho chương trình Trẻ Em và Giới Trẻ để học hỏi những điều mới mẻ và cố gắng phát triển tài năng của mình.